

# มร.ลป. จัดนิทรรศการผลงานวิจัย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในการเปิดนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัย "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นประธานในพิธีเปิด (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมี รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงาน ซึ่งสามารถรับชมพิธีเปิดและภาพกิจกรรมย้อนหลัง ผ่านทาง Youtube : Lampang Rajabhat University โดยนิทรรศการดังกล่าว จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานของคณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้ชุดโครงการ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยงานบริหารและการจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนา ระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2564 โดยแบ่งเป็นโครงการย่อย 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าเซรามิกลำปางด้วยคุณค่าใหม่ บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น 2) โครงการสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปางยุคล้านนา 3) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกระดับครัวเรือน ด้วยอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และ 4) โครงการศึกษาแนวทางในการทำการตลาดสำหรับการรักษาคุณค่าสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิก ระดับครัวเรือนจังหวัดลำปาง นำมาซึ่ง "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง"



# มร.ลป. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย" รวมไทยต้านโกง

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย" รวมไทยต้านโกง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Online และ Onsite ณ ห้องประชุมโอพารมย์ ชั้น 1 อาคารโอพาร ไรจน์ศิริ



โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัย จะดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลัก





# มร.ลป. รับฟังผลการรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมฟังผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน Online และ Onsite ณ ห้องประชุมโอฬารภรณ์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ศ.ดร.สุเทพ สอนใต้ รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง ผศ.ศิริ พรหมดี และผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้รายงานผลการติดตาม ตลอดให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งการประเมินแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านแผนปฏิบัติงานประจำปี ด้านการบริหารงานตามพันธกิจ ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานและบริหารความเสี่ยง และด้านความพึงพอใจต่อการบริหาร โดยผลการประเมินระดับหน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา จำนวน 7 หน่วยงาน ได้ระดับคะแนน 4.16 ผลการประเมิน ดี และหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 4 หน่วยงาน ได้ระดับคะแนน 4.08 ผลการประเมิน ดี และสรุปผลคะแนนการประเมินมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง ทั้ง 4 ด้าน รวมคะแนนที่ได้รับ 86.87 ระดับคะแนน 4.34 ผลการประเมิน ดี



# รร. สาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับวุฒิบัตร ระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ กำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และรับวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคุณครูตลนภา สุมีรัง ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 12 คน ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแสดงความยินดี

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน สืบทอดประเพณีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจ ในสถาบันการศึกษาแห่งนี้





# คณะวิทย์ฯ มร.ลป.จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.ปลาย รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการวิทยาศาสตร์ สู่ชุมชน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 60 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่าน การทดลองด้วยตนเองภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมทั้งหมด 2 ฐาน ได้แก่

1. การแบ่งเซลล์ วิทยาการคือ อ.ดร. อังคณา เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา และนักศึกษาด้านชีววิทยา
2. AAS วิทยาการคือ อ.ดร.ณรงค์ คชภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 โดยเคร่งครัด



# ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มร.ลป. จัดโครงการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง



เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนายวีระเชษฐ์ ภิรมย์ นักวิชาการเกษตรบรรยายหัวข้อ การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองจากเศษใบไม้ และการทำปุ๋ยหมักอย่างถูกวิธี การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา บุคลากร เกษตรกร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการนำไปปรับใช้ในวิชาเรียนและวิชาชีพด้านการเกษตรของตน และเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 15 คน





# มร.ลป. ร่วมงาน "ลำปางล้ำ Showcase 2022"

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 อาจารย์อัจฉริยา คุรุชาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ลำปางล้ำ Showcase 2022" โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล โดยมีนายจำลอง กั้นเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โซน G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลภัณฑ์ที่โดดเด่นทางภูมิปัญญาที่ได้รับพัฒนาจากการผสมผสานและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นในจังหวัดลำปาง ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทางภูมิปัญญาในรูปแบบใหม่ ในการส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่นให้มีสินค้าและรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 4 ชุมชน ประกอบด้วย 1) หมู่บ้านแกะสลักบ้านหลุก ตำบลนาครี อำเภอมะนัง เป็นทักษะภูมิปัญญาด้านการแกะสลักไม้ 2) ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอมืองลำปาง เป็นทักษะภูมิปัญญาด้านการแกะสลักหิน 3) ชุมชนเซรามิก อำเภอกะคา เป็นทักษะภูมิปัญญาด้านเครื่องปั้นดินเผา และ 4) ชุมชนจักสานไผ่ ชุมชนบ้านห้วยเป้ง อำเภอมืองลำปาง เป็นทักษะภูมิปัญญาด้านการจักสานไผ่ และภายในงานยังมีการแสดงสินค้า พร้อมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย



## คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. เข้าร่วมการประชุมประสานแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ณ รพ.ลำปาง



เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย อาจารย์ปิยธรรมา เร่งเร็ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์มิ่งศรี จิตมโนวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการและวิจัย อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ไฉไล ผาเงิน และอาจารย์อัสรา โยริยะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ใช้โรงพยาบาลลำปางเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ 5 สถาบันเข้าร่วม ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพยาบาลเชียงราย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอโซนนคราเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทร์ โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปางจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผล การจัดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในรอบปีที่ผ่านมา และวางแผนการฝึกปฏิบัติในปีต่อไป และเพื่อให้มีการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลทุกสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อประสานแหล่งฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะเริ่มเปิดรับนักเรียนรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2565 นี้







## เปิดแล้วจ้า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

# รับสมัครนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2565

เริ่มรับสมัคร 21 มี.ค.65 นี้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)  
ภาคเรียนละ 45,000 บาท  
(สามารถ กู้ กยศ.ได้เต็มจำนวน)

ติดต่อสอบถาม  
รายละเอียดได้ที่ ☎ 093-4737260  
(ในวันเวลาราชการ)

ช่องทางพูดคุย



#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

### ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2565



รับสมัคร

สอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 5167

**ปริญญาเอก**

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- > สาขาวิชาการจัดการ
- > สาขาวิชาภาษาไทย

**ปริญญาโท**

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
- > สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- > สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- > สาขาวิชาวิจัยและการประเมิน
- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- > สาขาวิชาการจัดการ
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
- > สาขาวิชาเคมีประยุกต์
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- > สาขาวิชาภาษาไทย

บัดนี้ถึง **6** พ.ค.65

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี

ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2565

▶ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปค.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาราชการ)  
☎ 082-9682449

▶ สาขาวิชานิติศาสตร์  
▶ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาราชการ)  
☎ 096-0874279



บัดนี้ถึง **20** พ.ค.65

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | www.lpru.ac.th

## ศูนย์คอมพิวเตอร์

# เปิดบริการ

ใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดประชุม  
ด้วย ZOOM Meeting

(รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน)

สำหรับบุคลากร มร.ลป.  
(เท่านั้น)

สำหรับบุคลากรที่ต้องการขอใช้บริการ  
สามารถลงทะเบียนจอง วัน/เวลา ที่ใช้งานก่อนการประชุมจริง




สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์  
โทร 063-7979636 (สำนักงานผู้อำนวยการ)



<https://rb.gy/wjjaur>

**อย่าลืม!** ล็อคคอก  
รถจักรยานยนต์  
และเก็บ กุญแจรถ ทุกครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง








# ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย

## รวมไทยต้านโกง



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน

### ยื่นแบบแสดงรายการ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด. 90/91 ประจำปีภาษี 2564

ในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์  
<https://www.rd.go.th>  
\*ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

หรือ

ยื่นการชำระภาษี  
ณ สำนักงานสรรพากรอำเภอ  
\*ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานคลัง สำนักงานอธิการบดี 054-237399 ต่อ 5153